



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ถือเป็นนโยบาย
และให้ความสำคัญสูงสุด ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในครั้ง นี้ ผู้บริหารทุกระดับ
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น

๒. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และมาตรการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จะดำเนินการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก เช่น การตรวจค้นบุคคล
การเรียกมาให้ถ้อยคำ หรือการสั่งมิให้กระทำการในกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกอาจไม่ได้รับความสะดวก
จากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๔. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ทุกคน กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก
ให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

/-๕. หากมีบุคคล...

๕. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการศึกษา ให้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการคัดเลือก ขอให้ผู้เข้ารับการศึกษา ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ทราบ เพื่อจะได้หาทางป้องกันแก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมอย่างแท้จริง โดยสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

๕.๑ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

โทร. ๐๘๑ ๒๗๓ ๒๓๑๕

๕.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

โทร. ๐๘๖ ๕๙๕ ๓๙๑๔

๕.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐๙๓ ๕๗๙ ๙๐๖๓

๕.๔ นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

โทร. ๐๙๕ ๒๕๗ ๙๙๘๓ , ๐๙๕ ๔๑๙ ๓๙๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุซาดา ลิมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒